



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำนักงานตรวจสอบภายใน โทร. ๐๒-๖๖๕๓๗๖๗

ที่ อว ๐๖๕๒.๒๖/ ๕๒๕๕ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้จัดทำนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแสดงออกถึงเจตนาธรรมและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายฯ ขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และให้บุคลากรทุกคน ทุกระดับ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติ

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มุ่งเน้นที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) หน่วยงานได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีการ แสดงออกถึงเจตนาจริงใจและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติ จนเป็นค่านิยมที่ดีของหน่วยงาน

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกำหนดนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเป็นการปลูกฝังเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรนำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาส่วนราชการให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

๑. นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความโปร่งใสในด้านปฏิบัติงาน

๒. หน่วยงานต้องมีการพัฒนามาตรการภายในต่างๆ เพื่อป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงหลักปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม โดยได้มีการ ประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน และจัดทำเป็น มาตรการฯ เผยแพร่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานได้รับทราบ

๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ตนได้รับมอบหมาย ต้องกระทำด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพของส่วนราชการได้เกิดประโยชน์สูงสุด

๔. ผู้บริหาร บุคลากรต้องไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาที่เป็นการทุจริตในเรื่องที่ตน ปฏิบัติงานหรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง อันนำมาสู่ ความเสื่อมเสียในทรัพย์สินและชื่อเสียงของส่วนราชการ

๕. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย โดย ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ดำเนินการการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว

นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานนี้ ให้เผยแพร่แก่บุคลากรทุกคน ทุกระดับ เพื่อยึดถือ ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และต้องมีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร